

ภาวะตลาดเงินบาท: เปิดตลาดเช้านี้ 33.63 ทรงตัวจากวันศุกร์รอจับตาประชุมเฟด

นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เช้านี้เงินบาทเปิดตลาดที่ระดับ 33.63 บาท/ดอลลาร์ จากปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 33.62 บาท/ดอลลาร์ โดยภาพใหญ่ตลาดรอดิตตามผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในช่วงกลางสัปดาห์ ส่วนวันนี้ตลาดรอดิตตามยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. ของสหรัฐฯ

"เงินบาททรงตัวจากปิดตลาดเมื่อเย็นวันศุกร์ ขณะที่สกุลเงินในภูมิภาคเคลื่อนไหวแบบผสมทั้งแข็งค่าและอ่อนค่า" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทวันนี้ไว้ที่ 33.50 - 33.80 บาท/ดอลลาร์

*ปัจจัยสำคัญ

-เงินเยน อยู่ที่ระดับ 148.66 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 148.87 เยน/ดอลลาร์

-เงินยูโร อยู่ที่ระดับ 1.0879 ดอลลาร์/ยูโร จากเย็นวันศุกร์ที่ระดับ 1.0856 ดอลลาร์/ยูโร

-อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถู้อัดแน่นถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท. อยู่ที่ระดับ 33.671 บาท/ดอลลาร์

-นักวิชาการแนะนำลางแนวทางรับมือผลกระทบจากปัญหาสงครามการค้าจากการตั้งกำแพงภาษีนำเข้าสินค้าที่ขยายวงกว้างออกไปจนส่งผลกระทบต่อภาวะการค้าโลก

-รองประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ขึ้นนโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ส่งผลให้เศรษฐกิจเผชิญความไม่แน่นอนยิ่งกว่าช่วงโควิด-19

-สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุ 3,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในวันศุกร์ เนื่องจากนักลงทุนแห่เข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากสงครามการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ โดยสัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 9.80 ดอลลาร์ หรือ 0.33% ปิดที่ 3,001.10 ดอลลาร์/ออนซ์

-ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญที่จะเปิดเผยวันนี้ ได้แก่ สหรัฐฯ เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.พ., ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมี.ค.จากเฟดนิวยอร์ก และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนมี.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB)

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรืออ้างอิงเพื่อการทำการธุรกิจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้